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- ตรวจแล้ว 
1.(ลงชื่อ).................................  
2. (ลงชื่อ).................................  
3. (ลงชื่อ).................................  
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 

วันจันทร์  ที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล 
๑ นายปิยะ   เจียรัมย์ ประธานสภา   ปิยะ   เจียรัมย ์
๒ นายประจวบ ชอบใจ รองประธานสภา  ประจวบ ชอบใจ 
๓ นายสุธ ี ใหญ่เลิศ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑  สุธ ี ใหญ่เลิศ 
๔ นายจีระวัฒน์    อิศรางกูล ณ อยุธยา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ จีระวัฒน ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา 
๕ นายช้อย จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓  ช้อย จากรัมย ์
๖ นายมาน โกยรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓  มาน โกยรัมย ์
๗ นางวราพร เพลียสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔  วราพร เพลียสันเทียะ 
๘ นายสุพัน จารึกรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕  สุพัน จารึกรัมย ์
๙ นางสาวชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย ์
๑๐ นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖  บุญเกิด เมืองสันเทียะ 
๑๑ นายประทีป  ไกลกลางดอน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ประทีป ไกลกลางดอน 
๑๒ นายถนอม ท้าวพยุง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗  ถนอม ท้าวพยุง 
๑๓ นายต่อน ทินปราณี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘  ต่อน ทินปราณ ี
๑๔ นายกิตติกร แกล้วกล้า สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙  กิตติกร แกล้วกล้า 
๑๕ นายทองค า สงพระ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ ทองค า สงพระ 
๑๖ นายบุญเลิศ ศิลากุล สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐  บุญเลิศ ศิลากุล 
๑๗ นายประพร วันทุมมา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐  ประพร วันทุมมา 
๑๘ นางสาวส าเภา เจียมรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑  ส าเภา เจียมรัมย ์
๑๙ นายบุญเลิศ ดาทอง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒  บุญเลิศ ดาทอง 
๒๐ นายสมโชค สืบสาย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒  สมโชค สืบสาย 
๒๑ นายบุญมี หอมเนย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓  บุญมี หอมเนย 
๒๒ นายการ เจิงรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔  การ เจิงรัมย ์
๒๓ นายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔  ทองพูน ทัศนะ 
๒๔ นายปลั่ง เจียนรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕  ปลั่ง เจียนรัมย ์
๒๕ นายธงพล จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕  ธงพล จากรัมย ์
๒๖ นางปิยะดา ธณเตชทัต เลขานุการสภา อบต.  ปิยะดา ธณเตชทัต 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายบุญเรือง ไชยสุข สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘                  
๒. นายทองสุข อุปวงษา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ 
๓. นายค าพอง พันธ์ศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

-ลากิจ- 
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- ตรวจแล้ว 
1.(ลงชื่อ).................................  
2. (ลงชื่อ).................................  
3. (ลงชื่อ).................................  
 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

เลขานุการสภา  – เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองทุกท่าน การ
ประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปีพุทธศักราช 
๒๕๕๙ บัดนี้ ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาได้เปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

          ประธานจุด ธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
ประธานสภา - ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  ญัตติ ร่างข้อบัญญัติที่ค้างการพิจารณา 
- ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตต ิ

ประธานสภา - ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ได้แถลงประกอบรายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล 

๑ นายชาตร ี ท้าวพยุง นายก อบต.บัวทอง  ชาตรี ท้าวพยุง 

๒ นายสุรินทร ์ ทินนะรัมย ์ รองนายก อบต.บัวทอง  สุรินทร ์ ทินนะรัมย ์

๓ นายสุวัฒน ์ จิตตวิวัฒนา รองปลัด อบต.บัวทอง  สุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา 

๔ นางสาวดารารัตน ์ ละว้า หัวหน้าส านักปลัด (เจ้าหน้าท่ีสภา) ดารารัตน ์ ละว้า 

๕ นายสุรสิทธ์ิ อุปฮาด นักทรัพยากรบุคคล(เจ้าหน้าท่ีสภา) สุรสิทธ์ิ อุปฮาด 

๖ นายณัฏฐ ์ นพเดชธนันวัฒน์ นักวิเคราะห์ฯ(เจ้าหน้าท่ีสภา)  ณัฏฐ ์ นพเดชธนันวัฒน์ 

๗ นางสาวปรียานุช พัฒนชัย นักจัดการงานท่ัวไป (เจ้าหน้าท่ีสภา)  ปรียานุช พัฒนชัย 

๘ นางสาวสุธาทิพย ์ คงกะพี ้ ผช.นักวิเคราะห์ฯ (เจ้าหน้าท่ีสภา)  สุธาทิพย์ คงกะพี ้

๙ นางณัฏฐนันท์ เสียงวังเวง นักทรัพยากรบุคคล(เจ้าหน้าท่ีสภา) ณัฏฐนันท์ เสียงวังเวง 

๑๐ นางบุษราภรณ ์ เจิงรัมย ์ พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าท่ีสภา)  บุษราภรณ ์ เจิงรัมย ์

๑๑ นายวันชัย นครศร ี พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าท่ีสภา)  วันชัย นครศร ี
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- ตรวจแล้ว 
1.(ลงชื่อ).................................  
2. (ลงชื่อ).................................  
3. (ลงชื่อ).................................  
 นายกิตติกร แกล้วกล้า - เรียนประธานสภา กระผมนายกิตติกร แกล้วกล้า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง  

ประธานคณะกรรมการ       ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    
แปรญัตติ         ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อ

วันที่ 10 สิงหาคม 2559    ได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน  3  คน  ได้แก่ คนที่ 1  
นายสุธี  ใหญ่เลิศ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  คนที่ 2  นายกิตติกร  แกล้วกล้า  สมาชิกสภา 
หมู่ที่ ๙  คนที่ 3  นายทองพูน    ทัศนะ   สมาชิกสภา หมู่ที่  14  และสภาได้ก าหนด
ระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 
2559 เวลา 12.00 น.  และแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอแปรญัตติได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ในวันที่ 
13 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00-16.00 น.   ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บัวทอง นั้น 

 ผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีดังนี้ 
 ๑) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
ได้มีมติเลือกนายกิตติกร   แกล้วกล้า  สมาชิกสภา หมู่ที่ 9    ท าหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  และ
เลือกนายสุธี   ใหญ่เลิศ    สมาชิกสภา หมู่ที่ 1    ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ 

 ๒) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  ไม่มีผู้ใดได้รับแบบขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 ๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว มีมติดังนี้ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นร่างข้อบัญญัติที่
จัดท าโดยละเอียด รอบคอบ สมเหตุผลแล้ว จึงเห็นควรให้คงรายการต่างๆไว้ตามร่างเดิม
ทุกประการ 

ที่ประชุม  - รับทราบ   

ประธานสภา - วาระท่ี ๓ ขอมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ จ านวน  ๒๒ เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง  ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ เสียง      
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- ตรวจแล้ว 
1.(ลงชื่อ).................................  
2. (ลงชื่อ).................................  
3. (ลงชื่อ).................................  
 ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา ๓.๑ โครงการจัดซื้อปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (งบมิยาซาวา) 

นายก อบต.  - เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง  เรื่อง
โครงการจัดซื้อปุ๋ย ขอให้อภิปรายในที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการบ้าง จ านวนเท่าไหร่ 

ประธานสภา - มีสมาชิกสภาซึ่งเป็นกรรมการกองทุนปุ๋ย เสนอขอจัดซื้อปุ๋ย จ านวน ๕ คน ดังนี้ 

๑. นายสุธี ใหญ่เลิศ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ,๒. นายจีระวัฒน์ อิสรางกูล ณ อยุธยา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ,๓. นายประพร วันทุมมา สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๐ ,๔. นาย    
สมโชค สืบสาย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ และ ๕. นายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา  
หมู่ที่ ๑๔  

ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติให้จัดซื้อปุ๋ยกับสมาชิกสภาทั้ง ๕ คน และมีมติให้ผู้รับปุ๋ยต้องช าระ  
 เงินงวดแรกในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ด้วยคะแนน ๒๒ 
เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ เสียง 

นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ เรื่องการ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖  บุกรุกที่สาธารณประโยชน์หนองลุมปุ๊กมาตั้งบ้านเรือนที่มีสภาพคงทนถาวร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ด าเนินการอย่างไร  

- ปัญหาเรื่องขยะ ตอนนี้มีการเผาขยะ ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดตามข้างถนน โดยเฉพาะ
เส้นทางถนนสายหลัก ผมจึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านให้ความส าคัญ แนะน า
ประชาชนในหมู่บ้านทุกครัวเรือนมีการแยกขยะ ขยะแห้งก็ให้เผาท าลายในพื้นที่
ห่างไกลชุมชน หรือท าการฝังกลบในพ้ืนที่ตนเอง และขอให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวทอง จัดท าป้ายรณรงค์ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงข้างถนน รวมถึงจัดให้มีเวร
ยามตรวจตราการลักลอบน าขยะมาท้ิงบริเวณป่าสาธารณะหรือข้างถนน โดยเฉพาะ
ในเวลาหัวค่ า และวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ 

นายช้อย จากรัมย์ - เรียนประธานสภา กระผมนายช้อย จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ เมื่อสมัยประชุม
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓   ครั้งที่ผ่านมา ได้ของบประมาณเพ่ือก่อสร้างฝาย แต่โครงการได้ตกไป ผมจึงขอ  
  เสนอโครงการก่อสร้างฝายสะยาอีกครั้ง  

- ถนนสายบ้านตะเคียนไปบ้านสะยา ผมขอเสนอให้เอาหินคลุกมาเทก่อนเป็นการ
แก้ปัญหาเบื้องต้น เพราะสภาพถนนเป็นหลุมลึกหลายจุด 

 - เรื่องการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์หนองลุมปุ๊ก ผมคิดว่า การอนุญาตให้คนใดคน
  หนึ่งไปท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยได้นั้น จะเป็นข้อสังเกตของประชาชนคนอ่ืนๆได้  
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- ตรวจแล้ว 
1.(ลงชื่อ).................................  
2. (ลงชื่อ).................................  
3. (ลงชื่อ).................................  
 นายจีระวัฒน์   - เรียนประธานสภา กระผมนายจีระวัฒน์ อิศรางกูล ณ อยุธยา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ 

อิศรางกูล ณ อยุธยา  โครงการขุดลอกสระหนองไผ่โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการที่ด าเนินการไป 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒  มีเสียงสะท้อนจากชุมชนมาว่าขุดลึกเกินไป เพราะประชาคมให้ขุดลึกเพียง ๔ เมตร 

นายกิตติกร แกล้วกล้า - เรียนประธานสภา กระผมนายกิตติกร แกล้วกล้า สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙  ปัญหาเรื่อง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙  ขยะนั้น ผมคิดว่าส่วนใหญ่จะมาจากร้านค้าเพราะมีปริมาณมาก ไม่มีที่ทิ้ง จึงน ามา  

ทิ้งข้างถนน ผมขอเสนอให้เชิญผู้ประกอบการร้านค้ามาเข้าอบรมเรื่องการจัดการ
ขยะด้วย ส่วนขยะเปียกขอแนะน าให้น าไปหมักเป็นปุ๋ย 

นายทองพูน ทัศนะ - เรียนประธานสภา กระผมนายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ ปัญหาขยะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔  เป็นปัญหาของทุกต าบล ผมคิดว่าขยะท่ีถูกน าไปท้ิงในป่ามาจากบุคคลภายนอก  
  เพราะเป็นเส้นทางสายหลักท่ีใช้สัญจรกัน แม้จะติดป้ายรณรงค์ก็ยังมีขยะเยอะ  

- ถนนสายตะเคียน -โคกเหล็ก ที่ก าลังด าเนินการปรับปรุงอยู่ตอนนี้ เพราะ
งบประมาณมีน้อย จึงต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ อบต.บัวทอง ขอขอบคุณ
ด้วยครับ 

- ขอบคุณทุกท่านที่เห็นชอบโครงการจัดซื้อปุ๋ย 

นายประพร วันทุมมา - เรียนประธานสภา กระผมนายประพร วันทุมมา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ ผมขอ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐   เพิ่มเติมโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายทางวิทยาลัยชุมชนไปบ้าน  

  ตะโก ซึ่งมีสภาพช ารุด ๒ – ๓ จุด 

นายก อบต. - เรียนประธานสภา ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระ  
  เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  

- เรื่องการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสาธารณะหนองลุมปุ๊ก ตามท่ีประชาชนหมู่ที่ ๑ ,๔ และหมู่ท่ี
๑๔ มีหนังสือขอให้ทาง อบต.บัวทองเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวทองได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และได้รับรายงานผลแล้ว ซึ่งที่ดินนี้ได้มีการ พยายามรังวัดเพ่ือออกเป็นโฉนดที่ดิน 
แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะไม่ถูกต้อง ต้องเสียเวลาและเสียเงินไปหลาย
ครั้ง ต่อมานายวัชรินทร์ได้รับจ านองที่ดังกล่าวไว้ ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
บัวทอง ได้แจ้งให้รื้อถอนและออกจากพ้ืนที่ และอยู่ระหว่างด าเนินการขั้นต่อไป 

 - เรื่องปัญหาขยะ ผมคิดไว้ว่าจะติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือเป็นหลักฐานในการติดตาม
และด าเนินการกับผู้ที่ลักลอบน าขยะมาท้ิงและลักลอบตัดไม้ด้วย แต่ก็ยังติดขัดด้าน
งบประมาณอยู่ ตอนนี้จึงต้องขอความร่วมมือกับทุกท่านในการรณรงค์ในชุมชนก่อน 
ช่วยกันคัดแยกขยะน าไปขายบ้าง บางส่วนก็เผาท าลายบ้าน ถ้าจะจัดให้มีรถเก็บขน
ขยะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก  
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- ตรวจแล้ว 
1.(ลงชื่อ).................................  
2. (ลงชื่อ).................................  
3. (ลงชื่อ).................................  
 นายก อบต.  - การก่อสร้างฝายสะยา ไม่ได้บรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐ จึงยังไม่

สามารถด าเนินการได้ 
 - โครงการขุดลอกสระหนองไผ่ที่สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ บอกว่าขุดลึกเกินไปนั้น ก็อยู่ที่

คณะกรรมการตรวจสอบ  
- โครงการซ่อมแซมถนนสายวิทยาลัยชุมชนไปบ้านตะโก ที่มีสภาพช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ

เนื่องจากมีรถบรรทุกอ้อยวิ่งผ่านจ านวนมาก ถนนสายนี้ปีที่แล้วก็ได้เทหินคลุกปรับปรุงไปแล้ว 
แต่ก็จะให้ทางกองช่างออกส ารวจอีกครั้ง  

ประธานสภา - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก ผมขอปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
  (ลงช่ือ)     ปรียานุช พัฒนชัย        ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                 (นางสาวปรียานุช  พัฒนชัย) 
                                                                       เจา้หน้าท่ีงานสภา 
 
 
  (ลงช่ือ)    ปิยะดา  ธณเตชทัต     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นางปิยะดา  ธณเตชทัต) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง 
 
 


